

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lê Trọng - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thành viên UBND huyện tháng 8/2022 (mở rộng).

Ngày 31/8/2022, tại phòng họp B - UBND huyện, đồng chí Lê Trọng - Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp thành viên UBND huyện tháng 8/2022. Dự cuộc họp có các đồng chí Đinh Thị Minh Hà – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí Ủy viên UBND huyện và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Vắng lãnh đạo các đơn vị: Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp; Bưu điện;; Đội quản lý thị trường số 8 (Có phép) và Phòng Lao động -TBXH Kho bạc nhà nước huyện Mang Yang (không phép).

Sau khi nghe Văn phòng HĐND&UBND huyện thông qua dự thảo báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8/2022, phương hướng nhiệm vụ tháng 9/2022; báo cáo rà soát nhiệm vụ giao cho các phòng, cơ quan tham mưu tiến độ còn chậm; ý kiến phát biểu của các đồng chí Ủy viên UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan; ý kiến phát biểu của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lê Trọng - Chủ tịch UBND huyện kết luận và chỉ đạo một số nội dung sau:

1. Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện:

Khẩn trương báo cáo bằng văn bản, lập danh sách cụ thể những đơn vị không tham gia, kiểm tra đánh giá về tình hình triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 8 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2022 theo Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 24/8/2022 của UBND huyện. Trên cơ sở đó tham mưu UBND huyện văn bản chấn chỉnh kịp thời, phân công trách nhiệm cho các thành viên Ban chỉ đạo phụ trách tiêu chí.

Phối hợp với các thành viên ban chỉ đạo cấp huyện xây dựng kế hoạch, Phương án theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn tạo điều kiện cho xã Kon Thụp đảm bảo cuối năm phải đạt 14 tiêu chí NTM.

Khẩn trương phối hợp, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND các xã, thị trấn rà soát, cập nhật các vị trí sung yếu trên địa bàn huyện thực hiện các nội dung đã chỉ đạo tại Công văn số 1459/UBND-VP ngày 18/8/2022 của UBND huyện “V/v rà soát, cập nhật các vị trí sung yếu trên địa bàn huyện”.

Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ giao đất giao rừng năm 2023 theo Kế hoạch đề ra. Báo cáo UBND huyện các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, ban hành văn bản chấn chỉnh các xã không thực hiện chủ trương giao

đất giao rừng cho cộng đồng báo cáo UBND huyện trước ngày **15/9/2022**. Nếu cộng đồng không nhận thì tham mưu, đề xuất UBND huyện xem xét, giao cho Doanh nghiệp có nhu cầu, xác định nguyên nhân vì sao cộng đồng không nhận trước khi đề xuất, giao cho doanh nghiệp.

Chủ động, rà soát, triển khai thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng nhiệm vụ của phòng.

2. Hạt Kiểm lâm:

Tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp trồng rừng năm 2022. Chủ trì phối hợp Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện xử lý nghiêm trách nhiệm các xã đủ điều kiện trồng rừng nhưng không tổ chức trồng rừng năm 2022.

Đối với vụ việc khai thác lâm sản trái phép xảy ra tại làng Klah, xã Kon Chiêng, vụ việc này thuộc diện Thường trực Huyện ủy theo dõi, chỉ đạo, xử lý. Do đó, yêu cầu Hạt Kiểm lâm ngoài việc báo cáo UBND huyện thì báo cáo, đề xuất cụ thể với Thường trực Huyện ủy để được chỉ đạo. Tiếp tục phối hợp với Công an huyện để tham mưu UBND huyện xử lý đối với tang vật vi phạm (12 xe công nông là tang vật của vụ án).

Tiếp tục tăng cường việc trao đổi nắm bắt thông tin, tổ chức tuần tra bảo vệ rừng giữa các lực lượng được thường xuyên và kịp thời để xử lý các vụ việc vi phạm lâm nghiệp trên địa bàn quản lý. Tăng cường trách nhiệm của các chủ rừng.

Đôn đốc việc kiện toàn tổ công tác 12 các xã, thị trấn đảm bảo phải có lực lượng của thôn, làng tham gia. Giao Hạt Kiểm lâm đôn đốc các xã gửi Quyết định kiện toàn tổ công tác 12, trên cơ sở đó tổng hợp báo cáo UBND huyện biết, theo dõi, chỉ đạo. Thời gian hoàn thành trước ngày **20/9/2022**.

3. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp:

Đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng, triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, cây trồng. Theo dõi cập nhật, báo cáo tiến độ gieo trồng vụ mùa theo quy định, dự báo tình hình sâu bệnh, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng, phòng trừ sâu bệnh cho người dân.

Chủ động đăng ký nguồn vốn thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ đề xuất mô hình Khoa học công nghệ năm 2023.

4. Phòng Tài nguyên - Môi trường:

Triển khai ngay các giải pháp thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai. Thông báo cho các chủ đầu tư biết để triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch.

Chủ trì phối hợp Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài chính và Kế hoạch, Chi cục thuế Khu vực Đak Đoa – Mang Yang, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai - Chi nhánh huyện Mang Yang rà soát, phân tích, đánh giá tình hình thực tế tại địa phương, đề xuất giải pháp đẩy mạnh công tác thu tiền sử dụng đất đảm bảo đạt Kế hoạch năm 2022. Trong đó cần tập trung một số nội dung sau: (1) Rà soát tất cả các hồ sơ liên quan đến chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền

sử dụng đất lần đầu tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai - Chi nhánh huyện Mang Yang và các xã, thị trấn. Xây dựng Kế hoạch cụ thể để ưu tiên, đẩy nhanh tiến độ đối với các hồ sơ này. (2) Rà soát các khu vực trên địa bàn huyện có thể đấu giá và có thể thu tiền sử dụng đất ngay. Trong đó lưu ý các vị trí làng Dơ Nâu, Thôn Mỹ Yang, Lữ Đoàn PB40, khu dân cư phía Nam thị trấn Kon Dong (Khu giãn dân làng Đê Hrel), các khu vực khác của các xã, thị trấn có thể thu tiền sử dụng đất trong năm 2022.

Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của UBND huyện về đẩy nhanh tiến độ đền bù GPMB các công trình trên địa bàn huyện. Nhất là phê duyệt phương án đền bù GPMB các hộ còn lại thuộc công trình Đường vào làng Đê Kôn, xã H'ra.

Tiến hành giải phóng mặt bằng Cụm công nghiệp – TTCN huyện. Trước mắt ưu tiên GPMB các vị trí mà doanh nghiệp có kế hoạch triển khai trong năm 2022.

Thực hiện quyết liệt các biện pháp quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản. Tập trung tham mưu UBND huyện chỉ đạo xử lý nghiêm vụ khai thác khoáng sản trái phép tại xã Kon chiêng theo đúng quy định pháp luật.

Khẩn trương hoàn thiện: (1) Phương án sử dụng đất của Công ty Chè Ayun để tham mưu UBND huyện trình Ban thường vụ Huyện ủy trước ngày **15/9/2022**; (2) Phương án hỗ trợ di dời các hộ lấn chiếm đất rừng thông tại thôn Nhơn Tân; (3) Phương án quản lý, sử dụng đất đưa ra khỏi quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn. Trên cơ sở góp ý của các đơn vị, tham mưu UBND huyện hoàn thiện, phê duyệt Phương án cho từng xã.

5. Phòng Kinh tế - Hạ tầng:

Báo cáo bằng văn bản (danh sách cụ thể) các xã chậm hoặc không thực hiện văn bản triển khai công tác quy hoạch do Phòng Kinh tế và Hạ tầng ban hành. Tham mưu UBND huyện văn bản chấn chỉnh kịp thời.

Khẩn trương tham mưu UBND huyện điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Kon Dong. *Lưu ý: Nội dung này được xem như nhiệm vụ chính trị của huyện, được Huyện ủy quan tâm theo dõi, chỉ đạo, UBND huyện cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo (Thông báo số 39/TB-UBND ngày 31/5/2022, Công văn số 1034/UBND-VP ngày 22/6/2022, Công văn số 1517/UBND-VP ngày 26/8/2022,...), yêu cầu Phòng Kinh tế Hạ tầng nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo tiến độ vào thứ sáu hàng tuần về UBND huyện để theo dõi chỉ đạo, tham mưu UBND huyện báo cáo tiến độ về Huyện ủy theo quy định.*

Chủ động theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch chung các xã, nội dung báo cáo hàng tháng của phòng phải cập nhật đầy đủ tiến độ triển khai quy hoạch của 12 xã, thị trấn. Đối với các xã đã thông qua đồ án quy hoạch lần 1 sau khi các xã hoàn thiện đồ án và trình lại lần 2, khẩn trương kiểm tra thẩm định và tham mưu UBND huyện trình Ban thường vụ theo quy định..

Phối hợp Phòng Tài chính và Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường rà soát tiến độ triển khai thực hiện của các nhà đầu tư đăng ký tại Cụm CN-TTCN

huyện. Tham mưu UBND huyện đề xuất thu hồi chủ trương đầu tư đối với các nhà đầu tư chậm hoặc không triển khai thực hiện.

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch:

Phối hợp Chi cục thuế Khu vực Đak Đoa – Mang Yang, các đơn vị liên quan đẩy nhanh các giải pháp thu tiền sử dụng đất.

Kiểm tra đôn đốc các đơn vị đã được giao Dự toán đầu năm khẩn trương triển khai thực hiện Dự toán.

Hướng dẫn các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn triển khai lập dự toán năm 2023.

Rà soát đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Tham mưu UBND huyện các giải pháp bố trí nguồn lực thực hiện các công trình, phân đầu tất cả các công trình mà Hội đồng nhân dân huyện đã phê duyệt đều được khởi công trong năm 2022.

Tập trung rà soát đôn đốc, hỗ trợ các nhà đầu tư đang quan tâm đến các Dự án thu hút đầu tư trên địa bàn huyện.

Tham mưu UBND huyện tổ chức cuộc họp chấn chỉnh khắc phục, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh - PCI năm 2022 và những năm tiếp theo.

7. Phòng Giáo dục - Đào tạo:

Tập trung chỉ đạo các đơn vị trường học đảm bảo các điều kiện cho lễ khai giảng năm học mới, các điều kiện phục vụ cho công tác dạy và học năm học 2022-2023.

Xây dựng Phương án sắp xếp bố trí giáo viên trong biên chế, hợp đồng giáo viên đảm bảo đủ giáo viên đứng lớp trong thời gian chưa tuyển dụng được giáo viên mới.

Phối hợp Phòng Tài chính và Kế hoạch, các xã đôn đốc các đơn vị trường học sử dụng kinh phí chi thường xuyên đã được giao đầu năm, chủ động khắc phục các hư hỏng, sửa chữa nhỏ.

Rà soát, tiếp tục tham mưu các giải pháp để thực hiện lộ trình xây dựng trường chuẩn năm 2022. Định hướng các xã sử dụng nguồn lực các Chương trình mục tiêu Quốc gia đăng ký các danh mục, ưu tiên đầu tư các tiêu chí cứng của ngành Giáo dục

Phối hợp Phòng Nội vụ tuyển dụng viên chức năm 2022, xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch luân chuyển điều động cán bộ quản lý, giáo viên kết hợp xem xét bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ quản lý, tuyển dụng giáo viên.

8. Trung tâm Y tế :

Đẩy nhanh tiến độ tiêm Vaccin Covid-19 bằng nhiều giải pháp cụ thể.

Chủ động trong hoạt động phòng chống dịch bệnh như: sốt xuất huyết, đậu mùa khỉ.

9. Phòng Văn hóa - Thông tin:

Tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động tiến tới kỷ niệm 22 năm thành lập huyện. Trong đó có các nội dung: Chinh phục đỉnh Pò Yâu, Hội thi Công chiêng, Tổ chức giải bình chọn lôgô của huyện, Tổ chức gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức của huyện sau 22 năm thành lập huyện, Chương trình tổ chức trưng bày sản phẩm OCOP sinh vật cảnh.

Tổ chức họp chấn chỉnh công tác xây dựng Chính quyền điện tử, xây dựng Kế hoạch đảm bảo thực hiện giải quyết TTHC mức độ 3, mức độ 4 năm 2022 đạt tỷ lệ 50 % trong năm 2022.

Tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, nhất là công tác tuyên truyền trong các ngày lễ, tết.

Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phát huy chức năng xe tuyên truyền di động và phát huy hiệu quả trạm truyền thanh cấp xã.

10. Thanh tra huyện:

Thông nhất đề xuất của Thanh tra huyện, tổ chức thanh tra chuyên đề công tác tiếp nhận xử lý hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai - Chi nhánh huyện Mang Yang (thời gian từ ngày 1/1/2022-30/6/2022). Thông qua việc thanh tra, chỉ ra những hạn chế tồn tại, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong lĩnh vực này.

Chủ trì phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND huyện xử lý dứt điểm các đơn thư khiếu nại của ông Đinh Văn Cân và bà Trần Thị Nền.

Kiểm tra, chấn chỉnh công tác tổ chức tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại của các xã, thị trấn. Trong trường hợp cần thiết, phối hợp Văn phòng HĐND&UBND tổ chức kiểm tra đột xuất việc tiếp dân của các xã, thị trấn.

11. Phòng Nội vụ:

Phối hợp Hạt kiểm lâm huyện rà soát cất thi đua khen thưởng đối với các xã trồng rừng không đạt theo Kế hoạch.

Rà soát tất cả các văn bản UBND huyện đã giao Phòng Nội vụ tiến hành kiểm điểm xử lý trách nhiệm các cá nhân, đơn vị liên quan đến lĩnh vực khoán sản và lâm nghiệp. Đến thời điểm hiện tại đã xử lý trách nhiệm bao nhiêu cá nhân, tổ chức, phương thức xử lý. Báo cáo về UBND huyện trước ngày **30/9/2022**.

Tập trung rà soát tham mưu UBND huyện kiện toàn các chức danh lãnh đạo, bộ máy công chức, viên chức tại các cơ quan đơn vị của huyện.

Xây dựng Kế hoạch tuyển dụng công chức xã. Thời gian hoàn thành trong tháng 9/2022.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch chấp hành kỷ cương hành chính, kiểm tra đột xuất, chấn chỉnh ngay việc chấp hành kỷ cương của các cơ quan đơn vị thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn.

Thường xuyên đôn đốc nhắc nhở chấn chỉnh công tác Cải cách hành chính, theo dõi tiến độ khắc phục. Quyết tâm cải thiện chỉ số cải cách hành chính năm

2022. Đối với các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn, thì phải kiểm điểm làm rõ trách nhiệm người đứng đầu và cá nhân liên quan.

12. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội:

Kiểm tra, đôn đốc các xã triển khai thực hiện các biện pháp giảm nghèo đảm bảo thực hiện đúng Kế hoạch năm 2022.

Rà soát, giải quyết việc làm, kiểm tra tình hình hoạt động của các câu lạc bộ giới thiệu việc làm của các xã, thị trấn. Báo cáo tình hình hoạt động của các câu lạc bộ giải quyết việc làm về UBND trước **ngày 30/9/2022**.

Đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang sửa chữa nghĩa trang liệt sỹ xã H'ra, rà soát các hạng mục, hoàn thiện nghĩa trang liệt sỹ xã Kon Thụp bàn giao cho xã quản lý sử dụng.

13. Ban chỉ đạo và các cơ quan thường trực các chương trình mục tiêu quốc gia.

Tập trung kiểm tra, liên tục hướng dẫn các xã trong giai đoạn đầu của Chương trình, nhất là các biện pháp để giải ngân nguồn vốn năm 2022. Hướng dẫn các xã đăng ký danh mục tập trung không dàn trải.

14. Văn phòng HĐND&UBND.

Tiếp tục rà soát đôn đốc, các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ UBND huyện đã giao.

Trên đây là Thông báo kết luận của đồng chí Lê Trọng - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thành viên UBND huyện tháng 8/2022, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy (B/c);
- TT. HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- LĐ, CV Văn phòng;
- Lưu: VT, TH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Văn Định